
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ.2557 

วันท่ี   14    สิงหาคม  2557 
ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

********************* 

ผู้มาประชุม 
    

 
1 นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะน้อย 

 
2 นายสมร  ทองตัน รองประธานสภา นายสมร  ทองตัน 

 
3 นายวิชัย ทองตัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 นายวิชัย ทองตัน 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายไพรวัลย์ ค้้านคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 นายไพรวัลย์ ค้้านคร 

 
6 นายวรเดช เสริมทรัพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นายวรเดช เสริมทรัพย์ 

 
8 นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 - 

 
7 นายสุพร พุกพัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 นายสุพร พุกพัน 

 
9 นางสาวเช่นดาว นพศรี เลขานุการสภา อบต. นางสาวเช่นดาว นพศรี 

 
10 นายกีรติ สุขใจ เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย - 

ผู้ลาประชุม 
    

  
นายบุญช่วย ทรัพย์ทวี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

  ผู้ไม่มาประชุม 
    

  
นายกีรติ สุขใจ เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นายศรีเพชร นามเดช นายก อบต. นายศรีเพชร นามเดช 

 
2 นายเมธี ข้าสวัสดิ์ รองนายก อบต. นายเมธี ข้าสวัสดิ์ 

 
3 นายอิทธิพล ผ่องแผ้ว รองนายก อบต. นายอิทธิพล ผ่องแผ้ว 

 
4 นายวิโรจน์ อยู่ใจเย็น เลขานุการนายก อบต. นายวิโรจน์ อยู่ใจเย็น 

 
5 น.ส.ลักขณา อินทราพงษ์ จพ.สาธารณสุข น.ส.ลักขณา อินทราพงษ์ 

 
6 นางอัชรา เสรมิทรัพย์ หน.ส้านักงานปลัด นางอัชรา เสริมทรัพย์ 

 
7 นายพรอนันต์ สาพิมพ ์ ผอ.กองช่าง นายพรอนันต์ สาพิมพ ์

 
8 นายสมศักดิ ์ บัวเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายสมศักดิ ์ บัวเรือง 

 
9 นางบุญเลี่ยม หนูศาสตร์ ร.ร.วัดสมุทรโคดม นางบุญเลี่ยม หนูศาสตร์ 

 
10 น.ส.มณทิพย์ มะลิทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี น.ส.มณทิพย์ มะลิทอง 

 
11 นางอัจฉรี เสริมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นางอัจฉรี เสริมทรัพย์ 

 
12 น.ส.พจมาน พูลกิจ ผอ.กองคลัง น.ส.พจมาน พูลกิจ 
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13 นายวสันต์ คลับคล้าย จพง.การเกษตรอ้านวยการ นายวสันต์ คลับคล้าย 

 
14 นายนงค์ คชพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 นายนงค์ คชพันธ์ 

 
15 ดต.ชัยวัฒน์ เล็กน้อย หัวหน้าสายตรวจแหลมผักเบี้ย ดต.ชัยวัฒน์ เล็กน้อย 

 
16 นายยิ่งกมล นาคะเวช ผอ.ร.ร.วัดสมุทรธาราม นายยิ่งกมล นาคะเวช 

 
17 น.ส.บุบผา เปียยะบุตร ประธานสตรี ต.แหลมผักเบี้ย น.ส.บุบผา เปียยะบุตร 

 
18 น.ส.ชรินทิพย์ รอดสวัสดิ์ กศน.อ้าเภอบ้านแหลม น.ส.ชรินทิพย์ รอดสวัสดิ์ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.35   น.   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย   ท้าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     
 ประธาน - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงาน 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2557  วันที่  12  มิถุนายน  2557  ให้สภาฯ ทราบ 
 ศรัทธา  - จากผลการตรวจรายงานการประชุม ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข 
 ประธาน - ขอเชิญสมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้งก่อนลงมติ 
 รองประธาน - ผมขอเสนอให้แก้ไขตรงรายชื่อผู้มาประชุม นายสุพร  พุกพัน  สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ 3  แก้ไขเป็น หมู่ 4  
 ประธาน - ขอให้แก้ต้าแหน่งของนายบุญช่วย  ทรัพย์ทวี  จากเลขานุการสภา เป็น สมาชิก
สภา อบต. หมู่ 3 

ประธาน - เมื่อทุกท่านตรวจดูเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็น 
ควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2557  วันที่  12  มิถุนายน  2557  กรุณายกมือ 
 ท่ีประชุม - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 ประธาน - เน่ืองจากไม่มีสมาชิกยื่นกระทู้ถาม ดังนั้น ผมขอผ่านไประเบียบวาระต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองที่คณะกรรมการ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น  พจิารณาเสร็จแล้ว 
 ประธาน - ระเบียบวาระนี้สภาไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไว้ ผมขอผ่านไประเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองที่เสนอใหม่  
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5.1  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 
ประธาน - ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง 
นายก  - ผมขออนุญาตให้รองเมธี  ข้าสวัสดิ์ชี้แจงแทน 
ประธาน - อนุญาต 

รองเมธี  - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย  
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ยจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ยอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด้าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ณ วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  องค์การบริหารส่วน 
ต้าบลแหลมผักเบี้ย มีสถานะการเงินดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น      21,662,132.26  บาท 
1.1.2 เงินสะสม   10,510,571.97  บาท 
1.1.3 ทุนส้ารองเงินสะสม   6,364,146.66  บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น   11,069,571.72  บาท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร     477,546.44 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 151,763.80 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     95,906.10 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      47,124.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน         2,305.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร            6,093,235.38 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            4,201,691.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         2,933,498.00 บาท 
(3) รายจ่ายเงิน  จ้านวน  7,235,383.10  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง        387,370.00   บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ้าและค่าจ้างชั่วคราว   
                                                            3,610,311.00   บาท 
งบด้าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)
      2,014,608.52   บาท 
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งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)    248,093.58   บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)      975,000.00  บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                                               2,227,798.00  บาท 

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่     889,000.00  บาท 
 

ค าแถลงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  18,000,000  บาท   แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บ 
 หมวดภาษีอากร      ประมาณการไว้   481,000  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   ประมาณการไว้   209,600  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    ประมาณการไว้   130,000  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     ประมาณการไว้     67,000  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน     ประมาณการไว้       3,000  บาท 
รายได้ท่ีรัฐเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 
 หมวดภาษีจัดสรร     ประมาณการไว้        12,377,000  บาท 
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 
 เงินอุดหนุนทั่วไป     ประมาณการไว้          4,732,400 บาท  
 

ประมาณการรายจ่าย  จ านวน 18,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ด้านบริหารงานท่ัวไป  แยกเป็น 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป    8,770,756.00 บาท 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน       113,000.00 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แยกเป็น 
 แผนงานสาธารณสุข        255,950.00 บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน     5,201,000.00 บาท 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     350,900.00 บาท 
 แผนงาน สร้างความเข็มแข็งของชุมชน      305,800.00 บาท 
 แผนงานการศึกษา     1,860,680.00 บาท 
ด้านเศรษฐกิจ 
 แผนงานการเกษตร          20,000.00 บาท 
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ด้านการด าเนินงานอื่น 
 แผนงานงบกลาง      1,121,914.00 บาท 
 

 ส้าหรับรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติที่ได้ส่งให้ท่านประธานทราบแล้ว  ผมขอแถลงให้
ท่านทราบเพียงเทา่นี้ 

ประธาน - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติของสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 45 ก้าหนดให้พิจารณา สามวาระ/และจะพิจารณา สามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ ซึ่งวาระแรก จะเป็นการพิจารณาว่าจะรับหลักการหรือไม่ วาระที่สองเป็นการพิจารณาเรียงตามล้าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขว่าจะมีมติเห็นด้วยกับค้าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับ
การแก้ไข ในข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ ซึ่งสภาจะต้องก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
ตั้งแต่สภามีมติรับหลักการ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ถ้ามีผู้ประสงค์จะอภิปรายก็สามารถอภิปราย
ได้ ส่วนวาระที่สามเป็นการพิจารณาว่าจะเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ที่ผมชี้แจงมาทั้งหมดนี้ มีท่านใดจะ
สอบถามก่อนก็เชิญสอบถามได้ 

ท่ีประชุม - ไม่มีท่านใดสอบถาม 
ประธาน - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอให้สมาชิกพิจารณาวาระแรกว่าร่างข้อบัญญัติ

ฉบับนี้สมควรจะรับหลักการหรือไม่ แต่ก่อนจะลงมติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก่อนหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ 
ประธาน - ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ดังนั้น ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรรับหลักการใน

วาระที่หนึ่ง กรุณายกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์ 
ประธาน - ในการพิจารณาวาระที่สอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 43 ก้าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติที่สภามีมติรับหลักการแล้วส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา โดยสภาต้องก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาเสนอค้า
แปรญัตติที่สภาก้าหนด คือไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ ถ้าผู้บริหารหรือสมาชิกสภาผู้ใด
เห็นควรที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค้าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ 
แต่ก่อนที่สภาจะก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติ ผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2558 ซึ่งจ้านวนคณะกรรมการตามระเบียบระบุไว้ไม่น้อยกว่าสามคน แต่
ไม่เกินเจ็ดคน ผมขอเชิญสมาชิกเสนอจ้านวนของคณะกรรมการก่อนว่าจะมีกี่คน 

สมร  - ผมขอเสนอ 3  คน 
ประธาน - ขอผู้รับรองด้วย 
ท่ีประชุม - มีผู้รับรอง จ้านวน 3 คน คือ นายไพรวัลย์  ค้้านคร  นายวรเดช  เสริมทรัพย์ และ

นายวิชัย  ทองตัน 
ประธาน - มีท่านใดจะเสนอมากกว่า 3 คนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมมีมติให้

คณะกรรมการแปรญัตติมีจ้านวน 3 คน เมื่อได้จ้านวนกรรมการแล้ว ต่อไปจะขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการคนที่
หนึ่ง 
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 สุพร   - ผมขอเสนอนายวิชัย  ทองตัน 
 ประธาน - ขอผู้รับรอง 

ท่ีประชุม - มีผู้รับรอง จ้านวน 3 คน คือ นายไพรวัลย์  ค้้านคร  นายสมร  ทองตัน และ 
นายศรัทธา  เจือหอม  

ประธาน - มีสมาชิกจะเสนอชื่อกรรมการคนที่หนึ่ง อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญเสนอชื่อ 
กรรมการคนที่สอง 
 สมร  - ผมขอเสนอนายศรัทธา  เจือหอม 
 ประธาน - ขอผู้รับรอง 

ท่ีประชุม - มีผู้รับรอง จ้านวน 3 คน คือ นายวิชัย  ทองตัน  นายสุพร  พุกพัน และ 
นายวรเดช  เสริมทรัพย์ 

ประธาน - มีสมาชิกจะเสนอชื่อกรรมการคนที่สอง อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญเสนอชื่อ
กรรมการคนที่สาม 
 ไพรวัลย์  - ผมขอเสนอนายสุพร  พุกพัน 
 ประธาน - ขอผู้รับรอง 

ท่ีประชุม - มีผู้รับรอง จ้านวน 3 คน คือ นายสมร  ทองตัน นายวรเดช  เสริมทรัพย์ และ 
นายสุพร  พุกพัน 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่สามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอสรุปว่าที่ประชุม
มีมติให้คุณวิชัย  ทองตัน , คุณศรัทธา  เจือหอมและคุณสุพร  พุกพัน  เป็นกรรมการแปรญัตติ  ผมขอให้กรรมการทั้ง
สามท่านไปประชุมคัดเลือกต้าแหน่งประธาน และเลขานุการ แล้วรายงานให้สภาทราบในการประชุมคร้ังแรก ของ
คณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบก้าหนดให้เลขานุการสภาเป็นผู้นัดประชุม และเปิดประชุม ดังนั้นก็ขอให้
ปฏิบัติตามระเบียบด้วย 
 ประธาน - ในขั้นตอนของการพิจารณาวาระที่สอง ที่ประชุมจะต้องก้าหนดวัน เวลา ในการ 
รับค้าแปรญัตติว่าจะก้าหนดกี่วัน ซึ่งการก้าหนดจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาลงมติรับหลักการ 
ส้าหรับสมัยประชุมสามัญของสภาที่ก้าหนดไว้จะครบในวันที่ 15 คือพรุ่งนี้ ซึ่งทางสภาได้มีหนังสือขอขยายเวลา
สมัยประชุมไปแล้ว และทางอ้าเภอได้ขออนุญาตให้ขยายได้อีก 15 วัน แล้ว ดังนั้น ท่านสมาชิก สามารถเสนอวัน
ประชุมได้หลังจากวันนี้ ขอเชิญเสนอ 
 สมร  - ผมขอเสนอ 2 วัน โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 16  สิงหาคม 2557 
 ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมมีมติให้ 
คณะกรรมการรับค้าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15  ถึงวันที่ 16  สิงหาคม 2557 ท่านใดประสงค์จะขอแปรให้ส่งค้าขอเป็น
หนังสือถึงประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ส่วนก้าหนดเวลาที่ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค้าแปรญัตติให้
เสร็จสิ้นเมื่อใดนั้น ผมขอให้ที่ประชุมเสนอ 
 สมร  - ผมขอเสนอวันที่ 17  สิงหาคม 2557 
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 ประธาน - มีสมาชิกจะเสนอวันอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ พิจารณาค้าขอแปรญัตติให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ส้าหรับการประชุมพิจารณาวาระสอง
และสาม ขอให้ที่ประชุมเสนอว่าจะก้าหนดวันไหน 
 สมร  - ผมขอเสนอวันที่ 22  สิงหาคม 2557 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมมีมติก้าหนด
ประชุมวาระสองและสาม ในวันที่  22  สิงหาคม 2557 
 ประธาน - ก่อนที่สภาจะประชุมต่อในระเบียบวาระที่ 5.2 ผมเห็นว่าขณะนี้ใกล้เวลา 12.00 
นาฬิกาแล้ว จึงขอพักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวันก่อน และจะประชุมต่อในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น.  
   พักการประชุมเวลา 11.50  น. 
   เร่ิมประชุมเวลา 13.40  น. 
 ประธาน - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเร่ิมประชุมสภาต่อ ในระเบียบวาระที่ 5.2  

5.2  เร่ืองเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดิน 
 ประธาน - เนื่ องจากผมได้ รับแจ้ง เ ป็นหนั งสือจาก กองคลั งอบต.แหลมผัก เบี้ ยว่ า
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะจัดท้าราคาปานกลางของที่ดินขึ้นใหม่ แทนการใช้ราคา
ปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ้ารุงท้องที่ พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2525 เนื่องจากไม่สะท้อนถึงราคาที่ดิน
ที่แท้จริงในปัจจุบัน  ดังนั้น เพื่อให้การตีราคาปานกลางของที่ดินในรอบปี พ.ศ.2554-2557 น้ามาใช้ในการประเมิน
ภาษีบ้ารุงท้องที่ ส้าหรับปี พ.ศ.2558-2561 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งด้าเนินการเสนอชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน ดังนี้ 

1. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น มอบหมายปลัดหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่เห็นสมควร 1 คนเพื่อท้าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 

2. ให้สภาท้องถิ่นเลือก และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ควรเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มี
ความรู้ด้านประเมินทุนทรัพย์ 

ดังนั้น ตามที่ผมได้แจ้งให้ทุกท่านทราบไปนั้น ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกจะเสนอชื่อใครดี ที่ 
ดูแล้วมีความรู้ในเร่ืองนี้ ขอเชิญเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิคนที่หนึ่ง 
 สุพร  - ผมขอเสนอคุณเมธี  ข้าสวัสดิ์ 
 ประธาน - ขอผู้รับรองด้วย 
 ท่ีประชุม - มีผู้รับรอง จ้านวน 2 คน คือ นายไพรวัลย์  ค้้านคร และนายสมร  ทองตัน 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญเสนอชื่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สอง 
 ศรัทธา  - ผมขอเสนอคุณอัจฉรี  เสริมทรัพย์ 
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 ประธาน - ขอผู้รับรองด้วย 
 ท่ีประชุม - มีผู้รับรอง จ้านวน 2 คน คือ นายไพรวัลย์  ค้้านคร และนายวิชัย  ทองตัน 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สองอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอสรุปว่าที่
ประชุมมีมติเลือกคุณเมธี  ข้าสวัสดิ์ และคุณอัจฉรี  เสริมทรัพย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตีราคาปานกลาง
ของที่ดิน 

5.3 เร่ืองเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพต าบลแหลมผักเบี้ย 

 ประธาน - ขอเชิญท่านนายก ชี้แจง 
 นายก  - ผมขออนุญาตให้รองเมธี  ข้าสวัสดิ์ ชี้แจงแทน 
 ประธาน - อนุญาต 
 รองเมธี  - เรียนท่านประธาน เน่ืองจาก ปีงบประมาณ 2558 ส้านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ (สปสช.) ได้มีประกาศฉบับใหม่ ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ออกมาใช้ 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  ด้วยเหตุนี้จึงจ้าเป็นต้องด้าเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศดังกล่าว ในเร่ืองของคณะกรรมการกองทุนซึ่งมีโครงสร้างของคณะกรรมการส่วนหนึ่งมาจากตัวแทน
สมาชิกสภา โดยสภาต้องคัดเลือกตัวแทน เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2 คน และจะมีวาระอยู่ในต้าแหน่งคราวละ 4 ปี 
ของเดิม 2 ปี  ทั้งนี้คณะกรรมการจะมีหน้าที่คือ  
1) พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน   
2) ร่วมออกระเบียบที่จ้าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนของ
อนุกรรมการหรือคณะท้างาน หรือผู้ด้าเนินงาน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ โดยไม่เกินอัตราที่สปสช.
ก้าหนด   
3) ก้ากับ ดูแล ให้หน่วยงานหรือกลุ่ม องค์กรที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้ด้าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน โครงการ
ที่คณะกรรมการอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ที่สปสช.ก้าหนด   
4) สนับสนุนให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือ
หน่วยบริการได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ   
5) ให้ค้าแนะน้าในการจัดท้าข้อมูลและแผนด้าเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และของอบต.   
6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท้าสรุปผลการด้าเนินงาน รายงานการรับจ่าย และเงินคงเหลื อของกองทุน เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ ให้ส้านักงานสาขาจังหวัด สาขาเขต สปสช. และส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  จากบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ได้ชี้แจงมานั้น ขอให้ท่านประธานคัดเลือกสมาชิกสภา จ้านวน 2 
ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย  ขอชี้แจงเพียงเท่านี ้
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 ประธาน - ในเร่ืองของกองทุนฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม
ขอให้สมาชิกเสนอชื่อกรรมการคนที่หนึ่ง 
 สมร  - ผมขอเสนอนายไพรวัลย์  ค้้านคร 
 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ทีประชุม - มีผู้รับรองจ้านวน  2  คน คือ นายศรัทธา  เจือหอม และนายสุพร  พุกพัน 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญเสนอชื่อ
กรรมการคนที่สอง 
 ไพรวัลย์ - ผมขอเสนอนายวรเดช  เสริมทรัพย์ 
 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ทีประชุม - มีผู้รับรองจ้านวน 2 คน คือ นายศรัทธา  เจือหอม  และนายสมร  ทองตัน 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่สองอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมสรุปว่าที่ประชุมมี
มติเลือกคุณไพรวัลย์  ค้้านครและคุณวรเดช  เสริมทรัพย์  เป็นกรรมการกองทุน 
   5.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
 ประธาน - ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจง 
 นายกฯ  - ผมขออนุญาตให้รองเมธี  ข้าสวัสดิ์ ชี้แจงแทน 
 ประธาน - อนุญาต 
 รองเมธี  - เรียนท่านประธาน ด้วยส้านักงานปลัดและกองช่างมีความจ้าเป็นที่จะขอโอน 
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
ส านักงานปลัด  จะขอโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายจากเบี้ยยังชีพคนชรา มาจ้านวน 32,900 บาท  โอนมาตั้งจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง สาเหตุที่ขอจัดซื้อเน่ืองจากเคร่ืองเดิมช้ารุด ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ 
กองช่าง  ขอโอนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างห้องน้้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้งไว้ 330,000 บาท ขอโอนมาทั้ง
จ้านวน และโอนงบประมาณจากค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ส้าเนาระบบดิจิตอล มาจ้านวน 11,800 บาท โดยงบประมาณ
ทั้งสองรายการจะโอนมาเพิ่มจ่าย 2 โครงการคือ 1) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเส้นกลางบ้าน หมู่ 1 ที่ตั้งไว้เดิม 
990,100 บาท โอนมาเพิ่มอีก 155,900 บาท รวมงบประมาณ  1,146,100 บาท  2) โครงการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ
ท่าเทียบเรือ หมู่ 1 ที่ตั้งไว้เดิม 600,000 บาท โอนมาเพิ่มอีก 185,900 บาท รวมงบประมาณ 785,900 บาท สาเหตุที่
โอนงบประมาณ เน่ืองจาก กองช่างได้ลงส้ารวจพื้นที่อีกคร้ังก่อนที่จะด้าเนินการ และพบว่าการส้ารวจออกแบบไว้
เดิมมีปัญหา ไม่ครอบคลุมกับพื้นที่ในปัจจุบัน ถ้าด้าเนินการไปประชาชนจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จึงได้
แก้ไขปริมาณงานท้าให้งบประมาณเพิ่มจากเดิม  ดังนั้น จึงได้เสนอมาเพื่อขออนุมัติต่อสภา ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 ก้าหนดให้เป็นอ้านาจ
ของสภา  ผมขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ 
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 พรอนันต์ - ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มสาเหตุที่ต้องแก้ไขเน่ืองจากการออกแบบไว้เดิมถนน
ความกว้างไม่พอหน่ึงช่วง แคบบ้างกว้างบ้างถ้าด้าเนินการตามแบบเดิมจะได้ถนนแค่ 2.50 เมตร ช่วงที่ 1 เต็ม ช่วงที่ 
2 ลาดยางคร่ึง ช่วงที่ 3 เต็ม ดูแล้วไม่เรียบร้อย และลดความหนาของแอสฟัลติกออกเหลือ 4 เซ็น เพิ่มป้ายจราจร
ขึ้นมา เพิ่มตีเส้นจราจร 
 ประธาน - หนา 4 เซ็น มีรถเกลือวิ่งจะรับน้้าหนักได้หรือไม่ 
 พรอนันต์ - งานแอสฟัลติกที่ออกแบบเป็นโครงสร้างที่รับน้้าหนัก ได้อยู่แล้วตามมาตรฐาน
ของทางหลวง ส่วนห้องน้้าต้องการให้เป็นจุดพักรถ 
 ประธาน - ห้องน้้าจะสร้างตรงไหน 
 นายก  - สร้างตรงอาคารจิฟิก  ผมเห็นว่าห้องน้้าส้าคัญจะดักรถให้หยุดแวะพักได้ เราจะได้
มีโอกาสให้นักท่องเที่ยวแวะตลาดกลางได้ ซื้ออาหารทะเลได้ 
 ประธาน - จะมีการดูแลรักษาอย่างไร 
 นายก  - อาจประมูล หรือจ้างเหมาท้าความสะอาด 
 ประธาน - โครงการถนนที่ลาดยางต้องลาดฝังทับท่อเก่า หรืออย่างไร 
 พรอนันต์ - ลาดทับแต่เสริมท่อเก่าขึ้นมา 
 วิชัย  - ตอนนี้มีปัญหาเวลาฝนตกน้้าไหลลงมารวมที่บ้านผมแม้ท้าท่อแล้วจะท้าอย่างไร 
ให้น้้าไหลลงท่อถนนได้ 
 พรอนันต์ - ก่อนท้าต้องบอกผู้รับเหมา และให้เตรียมท่อไว้ เดิมผมไปสอบถามแต่ละบ้าน ได้
เตรียมท่อเชื่อมไว้ เขาบอกไม่เอาจะให้น้้าลงคลอง 
 วิชัย  - ตอนนี้มีปัญหาจะมีการถมที่ใหม่หลายหลัง 
 ประธาน - บริเวณที่สร้างห้องน้้า ถ้ามาสร้างตรงอาคารหลังเขียวจะดีกว่านะ 
 นายก  - จะบดบังภูมิทัศน์ 
 ประธาน - มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็น
ควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายของส้านักงานปลัด กรุณายกมือ 
 ท่ีประชุม - มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 ประธาน - ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายของกองช่าง กรุณายกมือ 
 ท่ีประชุม - มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 ประธาน - ผมขอสรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทุกรายการ 
   5.5 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
 ประธาน - ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง 

นายก  - ขออนุญาตให้รองเมธี  ข้าสวัสดิ์  ชี้แจง 
ประธาน - อนุญาต 
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รองเมธี  - เรียนท่านประธาน สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 5.4 ที่สภาอนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายมาเพิ่มจ่ายโครงการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะท่าเทียบเรือ หมู่ 1 และโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางเส้นกลางบ้าน (ทั้งเส้น) หมู่ 1 นั้น มีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ดังนั้นจ้าเป็นที่เสนอมาเพื่อขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
   โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะท่าเทียบเรือ หมู่ 1 
   ข้อความเดิม  โดยก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 9.00 เมตร  

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.20 ตารางเมตร จ้านวน 1 หลัง 
   ข้อความใหม่  โดยก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร  

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38.00 ตารางเมตร 
   โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเส้นกลางบ้าน (ท้ังเส้น) หมู่ 1 
   ข้อความเดิม  โดยซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concorete  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง  

5.00 เมตร ยาว 260 เมตร  ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 155 เมตร  ช่วงที่ 3  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,227.50 ตารางเมตร 

   ข้อความใหม่  โดยซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concorete  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00  
เมตร ยาว 260 เมตร หนา 4 เซนติเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 155 เมตร 
หนา 4 เซนติเมตร  ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 4 เซนติเมตร  ทั้งนี้
อ้านาจการอนุมัติ ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 ก้าหนดให้เป็นอ้านาจของสภา  ผมขอเรียน
ชี้แจงเพียงเท่านี้ 

 ประธาน - มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นควรอนุมัติ 
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงทั้ง 2 โครงการ กรุณายกมือ 
 ท่ีประชุม - มีมตอินุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 ประธาน - สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
   5.6 ขอความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  

ฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย พ.ศ.2557 
 ประธาน - ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง 
 นายก  - ขออนุญาตให้รองเมธี  ข้าสวัสดิ์ ชี้แจง 
 ประธาน - อนุญาต 
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 รองเมธ ี - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ทางอบต.ได้รับแจ้งจากจังหวัด
เพชรบุรีว่าทางส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท้าประมวล
จริยธรรมของผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้งนี้ 
เนื่องจากพบว่าการจัดท้าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มีการจัดส่งประมวล
จริยธรรมทั้งในส่วนของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น ไปยังส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพียงร้อยละ 0.94 
เท่านั้น และประมวลจริยธรรมที่จัดส่งมาบางส่วนก็ยังมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่รัฐธรรมนูญก้าหนด 
ในเร่ืองนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย ได้ด้าเนินการแล้วเมื่อปี 2553 แต่เมื่อตรวจดูร่างระเบียบที่ทาง
จังหวัดส่งมาให้แล้ว พบว่าเนื้อหาของอบต.ที่ออกไปยังขาดเนื้อหาที่เป็นสาระส้าคัญ  ผมจึงเสนอมาเพื่อให้สภาฯ 
พิจารณาร่างระเบียบที่ผมส่งให้ว่าควรจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขอย่างไรบ้าง ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา  ในระเบียบนี้มี
ทั้งหมด 4 หมวด คือ หมวด 1 บททั่วไป  หมวดที่ 2 คือมาตรฐานจริยธรรม  ซึ่งมี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 มาตรฐาน
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  และหมวดที่ 3 คือ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  ส่วนที่  2  คือ ส่วนที่ 1 กลไกบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  หมวดที่ 4 เป็นเร่ืองขั้นตอนการลงโทษ  ซึ่งรวมทั้งฉบับแล้วจะมี 41 ข้อ ผมขอ
ชี้แจงเท่านี ้
 ประธาน - มีท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญ 
 ท่ีประชุม - ไม่มีผู้สอบถาม   
 ประธาน - ถ้าไม่มี ผู้ใดสอบถาม ผมขอให้ทุกท่านพิจารณา 
 ประธาน - ในตัวระเบียบฉบับเดิม หน้าแรก วรรคท้ายก่อนถึงหมวด 1 ในระเบียบฉบับเดิม 
ไม่มีเนื้อหาที่ระบุว่าอาศัยอ้านาจอะไร  ซึ่งตัวอย่างที่ส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินส่งมาให้ จะต้องระบุว่าอาศั ย
อ้านาจอะไรในการออก ไม่ทราบว่าทางเลขานุการสภา มีความเห็นอย่างไร 
 เลขา  - ดิฉันขอเสนอให้ระบุว่า อาศัยอ้านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 16 (6) จึงออกระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย 
 ประธาน - ในเน้ือหาอ่ืนมีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม
ว่าท่านใดเห็นชอบในร่างระเบียบฉบับนี้ รวมทั้งที่เลขานุการสภาเสนอให้เพิ่มเติม กรุณายกมือ 
 ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
   5.7 เสนอรายชื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  

ฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 ประธาน - ขอเชิญ นายกฯ ชี้แจง 
 นายก  - ผมขออนุญาตให้ รองเมธี  ข้าสวัสดิ์  ชี้แจง 
 ประธาน - อนุญาต 
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 รองเมธี  - เรียนท่านประธานสภา  สืบเนื่องจากระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย ข้อ 31 ได้ก้าหนดให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม ก้ากับให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย  1) ประธานสภา เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม  2) สมาชิกสภา ที่สภา
คัดเลือกจ้านวน 2 คน เป็นคณะกรรมการ  3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ้านวน 6 คน ที่ผู้ก้ากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ก็คือนายอ้าเภอ เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ  และ 4) 
หัวหน้าส้านักงานปลัดเป็นเลขานุการ  ทั้งนี้หัวหน้าส้านักงานปลัดดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกอบต.แต่งตั้งข้าราชการจากต้าแหน่งในฝ่ายบริหาร  ส้าหรับอ้านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ปรากฏในข้อ 32  ดังนั้น ในส่วนของสภา ซึ่งสภาจะต้องคัดเลือกจ้านวน 2 คน  ผมจึงเสนอให้
ท่านประธานด้าเนินการต่อไป 
 ประธาน - ก่อนที่จะคัดเลือก มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามก่อนหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ 
 ท่ีประชุม - ไม่มีผู้ใดสอบถาม 
 ประธาน - ผมขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ กรรมการคนที่หนึ่ง 
 ประธาน - ผมขอเสนอนายสมร  ทองตัน 
 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ท่ีประชุม - มีผู้รับรอง 3 คน คือ นายศรัทธา  เจือหอม นายสุพร  พุกพัน และนายวิชัย ทองตัน 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญเสนอชื่อ
กรรมการคนที่สอง 

ศรัทธา  - ผมขอเสนอนายวิชัย  ทองตัน 
 ประธาน - ขอผู้รับรอง 
 ท่ีประชุม - มีผู้รับรอง 2 คน คือ นายสมร  ทองตัน  และนายวรเดช  เสริมทรัพย์ 
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่สองอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมมีมติ 
เลือกคุณสมร  ทองตนั  และคุณวิชัย  ทองตัน เป็นคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เร่ือง อ่ืน ๆ  
 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นขอเชิญ 
 ไพรวัลย์  - ขอสอบถามโครงการ หมู่ 2 ที่เสนอเข้าแผนไว้ โครงการขยายถนนคสล. บ้านนาย
มนู  ไม่ทราบว่าจะท้าเมื่อไหร่ 

นายก  - ต้องดูงบประมาณ บรรจุอยู่ในแผนแล้ว จะท้าเมื่อไหร่ต้องดูงบประมาณ ความ
จ้าเป็นเร่งด่วน มีโครงการในแผนเตรียมความพร้อมไว้ก่อน ต้องรอประมาณ 

สุพร  - หลังประชาคมมีการสะสมโครงการมาก แต่ท้าน้อย จะมีทางไหนช่วยเหลือ 
ชาวบ้านได้ อยากให้กระจายงบครบ 4 หมู่บ้าน  
 
         



-14- 
 

นายก  - แผนมีโครงการเยอะผมดูและกระจายทุกปี อย่างหมู่ 2 ก้าลงัลงท้าอยู่เพราะไม่มี 
ทางออก แต่บ้านนายมนู ถนนยังดีอยู่ ไม่เดือดร้อน 

สุพร  - บ้านนายราเชน  มีปัญหาทางเข้าออก 
นายก  - ผมไปดูแล้ว เดิมมีปัญหานายทุนบุกรุก ได้เคลียร์เร่ืองที่ดินบ้างแล้ว รอ 

งบประมาณ ถ้ามีจะท้า การจัดล้าดับแผน บางทีโครงการที่เข้ามา ไม่เร่งด่วน ไม่จ้าเป็นและเดือดร้อนน้อย แต่คนมา
ประชุมพวกมากเลยได้ไป 

นายก  - อยากให้ช่วยคุยกับชาวบ้านด้วยว่าการท้าแผนท้าไว้เผื่อมีงบมา สามารถท้าได้เลย 
สมร  - ขอให้ฝังท่อวัดสมุทรโคดมด้วย  ไหนๆจะท้าถนนหมู่ 1 แล้ว 
วิชัย  - สอบถามเร่ืองซ่อมแซมสะพานไม้ จะซ่อมเมื่อไหร่ 
รองอิทธิพล - ผมได้ลงไปดูแล้ว สะพานแรกซ่อมไม่ได้ ส่วนสะพานตัวที่สอง ก้าลังรอช่างมาท้า 
พรอนันต์ - ให้ผู้รับเหมาไปดูแล้ว ต้องรื้อก่อนว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน ไม้อบต.มีบางส่วน  

จ้างเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาต้องดูก่อน ยังไม่สรุป 
 ผญ.สมศักดิ์ - ไม้ศาลาเดิมมาท้าสะพาน จะใช้กันได้หรือ 

พรอนันต์ - ผู้รับเหมาจะต้องไปดูและคัดมาใช้ แล้วมาบอกผมบางส่วนใช้ได้ 
วรเดช  - มีคนไปสร้างกระท่อมแถวยอดแหลม อยากให้บริหารไปตรวจสอบ 
ผญ.อัจฉรี - น่าจะเป็นพวกตกปลามาสร้างไว้ 
ไพรวัลย์ - ตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้ว เร่ืองท่อพญานาคเคร่ืองสูบน้้าได้เตรียมไว้ยัง 
นายก  - ถ้าน้้าท่วม ไม่ต้องห่วง ผมจะหาเคร่ืองมาให้ได้ ผมเห็นว่าต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ จะ 

มาคอยสูบน้้าไหวเหรอ 
วสันต์  - การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เร่ืองนาเกลือ ยังไม่มีใครมาขึ้นทะเบียน ส่วนขึ้น 

ทะเบียนนาข้าว เกษตรท้าแผนไว้ของแหลมผักเบี้ยวันที่   10  กันยายน  2557  การขึ้นทะเบียนมีปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
ประมง มาขอขึ้นทะเบียนได้ที่ส้านักงานเกษตร 
 นายก  - นาเกลือผู้เช่าหรือเจ้าของยื่น 
 วสันต์  - ผู้เช่าเป็นผู้ยื่นขึ้นทะเบียน แต่ต้องเอารายละเอียดของผู้ให้เช่ามาประกอบ 
 ชรินทิพย์ - เร่ืองแรกขอขอบคุณ คุณพรอนันต์  ที่ช่วยไปดูแลโครงการของกศน.เทพื้นตรงแพ
ปลา เร่ืองที่สอง กฐินพระราชทานวัดคงคารามปีนี้ กศน. จังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพ วันที่ 17-18 ตุลาคม  2557 มี
ขบวนแห่โดยจัดเกวียน 32 เล่มแห่จากศาลากลางมาถึงวัดคงคาราม ก็ขอเชิญชวนร่วมท้าบุญและไปร่วมงานวันแรก
มีการแสดงดนตรี มีซุ้มอาหารให้กินฟรี ขอเชิญได้ เร่ืองที่สาม ขอเชิญสมัครเรียน กศน. จบ ม.6 ภายในแปดเดือน 
ต้องมีวุฒิ ป.6 ส่วนการเรียนปกติก็สามารถมาสมัครได้ 
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 ผญ.อัจฉรี - หมู่บ้านดอนใน มีเร่ืองแจ้ง 2 เร่ือง เร่ืองแรก หมู่ 2 บ้านดอนในมีศูนย์โอทอป 
ได้รับงบจากกรมพัฒนาชุมชนมาสองแสนบาท มาท้าศูนย์โอทอปและท้าป้ายหมู่บ้านป้ายวาฬบรูด้า รวมถึงนั่งแคร่
แลตะวันเป็นซุ้มขายอาหาร เร่ืองที่สอง หมู่ 2 ได้รับงบประมาณสมาทเลดี้ สองแสนบาท ซึ่งจังหวัดคัดเลือก แม้จะ
ได้งบมาจากในนามหมู่ 2  แต่การท้าจะท้าในภาพรวมของต้าบล ซึ่งหมู่บ้านอื่นไม่ค่อยรู้ขอแจ้งให้ทราบ ส่วนที่แจ้ง
ว่าวาฬบรูด้าในงบมีสามหมื่นและของบโรงแรมไอธารามาอีกสามหมื่น น้้าหนักวาฬ 2 ตัน ซึ่งตัวปลาจะยกมาวันที่ 
20  
 บุบผา  - ขอแจ้งว่าในส่วนของสตรีได้งบมาหกหมื่นบาท ของกองทุนบทบาทสตรี เอามา
ท้า 2 โครงการ คือ อบรมดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว และดินปั้น ซึ่งจัดอบรมไปแล้ว แต่อุปกรณ์ที่ท้ายังเหลืออยู่ถ้า
โรงเรียน หรือประชาชนอยากจะท้า มาท้าเสาร์อาทิตย์ได้สอนกันเอง ไม่ได้จ้างครู 
 ชรินทิพย์ - ทางกศน.อบต.และพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันท้าเร่ืองท่องเที่ยวชุมชน มีการอบรม ดู
งาน แต่ยังไม่สามารถถ่ายทอดได้ จึงหากลุ่มเป้าหมายใหม่เป็นเด็ก ๆ มาอบรมเพิ่มโดยได้คุณเจริญศรี เจริญสวัสดิ์ มา
สอนให้โดยให้เด็กหาข้อมูลชุมชน ฝึกท้าอาหารและฝึกพูด ฝึกให้เด็กเรียนรู้ สามารถตอบและแนะน้านักท่องเที่ยว
ได้ 
 ลักขณา  - ขอแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ทางรพ.สต.แหลมผักเบี้ย ได้เจ้าหน้าที่ทันตภิบาล มา
ใหม่จะมาประจ้าที่นี่ เป็นคนชะอ้าตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่พร้อมท้าได้แต่เคลือบหลุมร่องฟันเด็กนักเรียน ส้าหรับ
ประชาชนทั่วไปคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เดือนหน้า 
 ประธาน - มีท่านจะเสนอเร่ืองอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม 
   ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 
           นางสาวเช่นดาว  นพศรี 

    (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 
               เลขาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
              นายสหภาพ  กะเปราะน้อย 

  ( นายสหภาพ  กะเปราะน้อย ) 
                                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย 
 


